

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



ปีที่ 43 ฉบับที่ 500
ฉบับประจำเดือน
พฤษภาคม 2566

F.I.O. Today



อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2566



E-BOOK
www.fio.co.th

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

“สร้างส่วนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” Create forest plantations for sustainability



นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนวิสัยทัศน์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Stakeholder Balancing) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การขยายธุรกิจพร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถรองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ของ อ.อ.ป. จึงมีการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) ของ อ.อ.ป. ขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดรูปแบบและทิศทางในการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ อ.อ.ป. ได้วาดหวังไว้

สำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อ.อ.ป. โดยค่านิยมของ อ.อ.ป. (Core Values) ประกอบด้วย 4 ป. ได้แก่ ‘ปลูก - ปลูก - ปั้น - ปั้น’ โดยในแต่ละ ป. นั้น จะสื่อความหมาย ดังนี้

ปลูก คือ การปลูกคุณธรรม : มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน

ปลูก คือ การปลูกคุณภาพ : สร้างสรรค์และส่งเสริมผลผลิตและบริการที่เป็นเลิศทุกกระบวนการด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ปั้น คือ การปั้นคุณค่า : ยกกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า สินทรัพย์ ความรู้ และส่งมอบให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และ ป.สุดท้าย คือ **ปั้น - ปั้นความยั่งยืน:** แบ่งปัน ขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากการสร้างค่านิยม 4 ป. แล้ว อ.อ.ป. ยังมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของ “วัฒนธรรมองค์กร” (Culture) ภายใต้อักษรย่อ ‘HAPPYs’ ซึ่งมีความหมายว่า ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน โดย H: Harmonization - ทำงานเป็นทีม, A: Accountability - ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ, P: People Centric - การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน, P: Positive Thinking - มีทัศนคติเชิงบวก, Y: Young at Heart - กระตือรือร้น และ S: Social Contribution - ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน

จากการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) อ.อ.ป. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และสืบทอดจนเป็นธรรมเนียม ตลอดจนยกระดับความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย

สารบรรณ

- พบปะผู้บริหาร.....2
- เรื่องเด่น F.I.O. โดย นื่องต้นกล้าสัก....3
- รอบรู้ F.I.O.4
- สารน่ารู้ F.I.O.5
- เกาะติดแวดวง F.I.O.6-7
- ลานกิจกรรม F.I.O.8

คณะผู้จัดทำ

- ที่ปรึกษา : นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายประสิทธิ์ เกิดโต , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ , นายถนอมศักดิ์ เนียบแหลม รองผู้อำนวยการ
- กองบรรณาธิการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
- ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท ทีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด



แบบประเมิน
ความพึงพอใจ



เรื่องเด่น F.I.O.
โดย น้องต้นกล้าศึก

ทส. – อ.อ.ป. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ พนักงาน รวมถึงคณะผู้บริหารจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และในวันเดียวกัน นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 นายถนอมศักดิ์ ฉะนิบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 พร้อมด้วย พนักงาน อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ



คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษ์ณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ





รอบรู้ FIO

อ.อ.ป. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช



บริบาลช้าง และการท่องเที่ยว ฯลฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ เฝ้ายแหลม รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนายอดิสร กิจขยัน ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัด ทส. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ร่วมกับ นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร, นายถนอมศักดิ์ เฝ้ายแหลม รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1, นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 2 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ชนินത്യทรวงศ์, นายวิฑูริ์ กนกทวีฐากร ณ ห้องประชุมสำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนของ อ.อ.ป. ด้านต่างๆ ประกอบด้วย แผนการบริหารทุนมนุษย์ แผนงานด้านผู้มีส่วนได้เสีย แผนงานด้านลูกค้าและการตลาด แผนงานตามโครงการสำคัญของ อ.อ.ป. นโยบายและมาตรการแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) และการส่งคืนพื้นที่สวนป่าชะวေး - ตาลสิทธิ์ - วังไทร จังหวัดระยอง



อ.อ.ป. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้นของ อ.อ.ป (นบต.) รุ่นที่ 2”



พนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว กำหนดจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายถนอมศักดิ์ เฝ้ายแหลม รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้นของ อ.อ.ป. (นบต.) รุ่นที่ 2” จัดโดย สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างให้พนักงาน อ.อ.ป. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภาวะความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. - บจก.จรุณา (ประเทศไทย) MOU ศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการป่าไม้และคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การสายธุรกิจ 2 ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง ศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการป่าไม้และคาร์บอนเครดิต (Forestry and Carbon Credit Management) ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กับ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายไพรัตน์ ครุทวิสัย ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม และนางสาวพนัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันศึกษาวิจัยด้านการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมมาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปในการจัดทำระบบติดตามการเคลื่อนที่ของจุดความร้อนสำหรับติดตามสถานการณ์ PM 2.5, การศึกษาเพื่อจัดทำระบบการแจ้งเตือนสถานการณ์ PM 2.5 และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า, การนำเทคโนโลยีทางเกษตรขั้นสูง และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาวิเคราะห์วิธีบริหารจัดการป่าไม้และคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป.

อ.อ.ป. ปลุกป่าเพื่อประชาชน



สาระน่ารู้ FIO



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ช. มุ่งพัฒนา วิจัย และบริการวิชาการ “ระบบสืบพันธุ์ช้าง” เพื่อแก้ไขปัญหาคาการลดลงของ “ช้างไทย”

หากพูดถึงประชากร “ช้างไทย” ในปัจจุบันนับได้ว่ามีอัตราการเกิดของช้างที่ลดลง ซึ่งสวนทางกับอัตราการป่วยและตายของช้างที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับช้างเลี้ยงแต่ละเชือกมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ไม่เอื้อต่อการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติทำให้เกิดโอกาสช้างตั้งท้องน้อยลง ส่งผลให้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนช้างเพศผู้และเพศเมียในการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ รวมถึงช้างที่มีสายเลือดชิดกันหากมีโอกาสตั้งท้องและเกิดลูกช้างที่ไม่แข็งแรง จากปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านการอนุรักษ์และบริหารช้างไทย ในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มองเห็นว่า การที่ช้างเลี้ยงมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนช้างเลี้ยงในประเทศไทยได้ในที่สุด ส.ช. จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเทคนิคการเก็บน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การแช่เย็นและแช่แข็งน้ำเชื้อไว้เป็นธนาคารน้ำเชื้อช้าง การพัฒนาเทคนิคการจับสัด โดยการตรวจจรวจรอบการเป็นสัดจากฮอร์โมนเพื่อหาวันที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ ตลอดจนการผสมเทียมในกรณีที่ไม่สามารถผสมจริงได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาลงในในระบบสืบพันธุ์ช้างเลี้ยงในประเทศไทยได้



4 สวนป่าท่องเที่ยว อ.อ.ป. รับรองเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 66



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในพิธีมอบ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Standard)” จาก นายจตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว โดยสวนป่าของ อ.อ.ป. ที่จัดให้มีบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับรางวัลคาร์เนชั่นคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทย ที่คำนึงถึงคุณภาพด้านบริการ เช่น ความสะอาด สะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากประเภทมาตรฐานการจัดการกิจกรรมค่ายพักแรม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอภักดีนิเวศน์, 2. สวนป่าดอยป้อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, 3. สวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ 4. สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ความปลอดภัยในสำนักงานและอันตรายต่อสุขภาพ



เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอันตรายต่อสุขภาพ ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

1. การหมุนเวียนของอากาศ การระบายอากาศในสำนักงานที่ดีส่งผลให้คุณภาพอากาศภายในที่ดี ความชื้น และอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการทำงาน ข้อควรปฏิบัติ มีดังนี้

- เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงาน

ควรมีระบบระบายอากาศออกที่จะนำอนุภาคและแก๊สให้พ้นจากการสูดดมของผู้ปฏิบัติงาน

- อุปกรณ์สำนักงานและระบบการหมุนเวียนของอากาศต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ

2. แสงสว่าง ที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ การควบคุมแสงสว่างให้เพียงพอ ทำได้ดังนี้

- ตรวจสอบระบบระบบแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

- ผนัง เพดาน พื้น ใช้สีที่ไม่สว่างจนเกินไปจะช่วยลดแสงที่จ้าได้

3. การจัดการภายในสำนักงาน การออกแบบหรือการจัดการที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดการแออัด ขาดความเป็นส่วนตัว ทำให้พนักงานสิ้นและหกล้มได้ง่าย ปัจจัยสำคัญในการวางผังสำนักงาน มีดังนี้

- เก้าอี้ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- ห้ามยืนบนเก้าอี้เพื่อไปเอื้อมหยิบของเหนือศีรษะ

- ไม่วางตู้เอกสารไว้ข้างประตู หรือวางไว้บริเวณทางเดิน

4. ทางออก การออกแบบหรือการวางสิ่งของขวางทางออก ทำให้เกิดการบาดเจ็บและหกล้มได้ง่าย หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้ติดอยู่บริเวณทางออก ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและล้มตายได้ การดูแลทางออก ทำได้ดังนี้

- ต้องมีทางออกอย่างน้อย 2 ทาง

- ต้องมีป้ายบอกทางและป้ายทางออกให้เห็นชัดเจน

- ทางออกรวมถึงบันไดหนีไฟต้องมีอะไรมาขวางและมีแสงสว่างเพียงพอ

5. อันตรายจากเพลิงไหม้ ปัญหาสำคัญในสำนักงาน คือ โอกาสที่จะเกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ วัสดุที่ใช้ในสำนักงานส่วนใหญ่ง่ายต่อการติดไฟและก่อให้เกิด ความพิษได้ การลดอันตรายจากเพลิงไหม้ควรทำ ดังนี้

- ตั้งดับเพลิงและสัญญาณเตือนไฟไหม้ควรอยู่ในที่ๆ มองเห็น เข้าถึงได้ง่าย และไม่มสิ่งใดมาปิดขวาง

- วัสดุไฟไฟและย่อยสลายได้ง่ายต้องระบุชนิด แยก ประเภท และเก็บไว้ในที่เก็บที่เหมาะสม

- เก็บเอกสารที่ไม่ใช้ในตู้ แฟ้มกันไฟ หรือเก็บในห้องใต้ดิน

6. เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นแหล่งของมลพิษในสำนักงาน หากไม่มีการระบายอากาศที่ดีควรปฏิบัติ ดังนี้

- ปิดฝาเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้ง

- ตั้งเครื่องในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไกลจากโต๊ะทำงาน

- ดูแลเครื่องเป็นประจำป้องกันไม่ให้สารเคมีหลุดออกมาจากเครื่อง

ความปลอดภัยในสำนักงานถือว่าสำคัญ สำหรับบางคนเป็นเรื่องยากที่จะนำเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการทำงานประจำวันด้วย เหตุผลนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากตัวอย่างและข้อแนะนำตามขั้นตอนปฏิบัติงานเฉพาะเทคนิคเหล่านี้จะช่วยสาริต และแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยเพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ข้อมูลจาก (1) <https://www.labtrain.noaa.gov> (2) คู่มือความปลอดภัยในสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ [ออนไลน์]

อ.อ.ป. ปลุกป่าเพื่อประชาชน

อ.อ.ป. ต้อนรับ บจก.แมกโนเลียฯ ดูงานด้านอุตสาหกรรมไม้ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ฐิติวรสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต และอุตสาหกรรมไม้ พร้อมด้วย นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมไม้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตด้าน



อุตสาหกรรมไม้แปรรูป ไม้สักตัดต่อฯ ไม้สักประสาน เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์จากไม้ในภาคธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร่องวาง อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่



เกาะติดแอดวง
F.I.O.



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.อ.ป. ลงพื้นที่ ออป.เหนือล่าง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานฯ

ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566 นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ลงพื้นที่ตรวจ



เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการปลูกและบำรุงสวนป่าไม้เศรษฐกิจของงานสวนป่าบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม มาตรา 20 และงานด้านการทำไม้สักของงานสวนป่าลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของงานสวนป่าฯ โดยมีนายเชียวชาญ พินุลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า และนายวณิช ศรีพรหม ผู้จัดการ ออป.เขตตาก ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจในครั้งนี้



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. จับมือกับ ม.เกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพช้าง



เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้รับมอบอำนาจจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพช้าง (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เทียงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมมือระหว่างกันด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง เพื่อเดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการฝึกปฏิบัติแก่นิสิต และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการบุคลากร ฯลฯ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ออป.กลาง ติดตามการดำเนินงานการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายไชยา จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง พร้อมด้วย นายนิเวศน์ ปานรอด หัวหน้างานแผนและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการองค์การ



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการปลูกและบำรุงสวนป่าไม้เศรษฐกิจของงานสวนป่าสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยมี นายชลเทพ บัวแก้ว หัวหน้างานสวนป่าสระแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจในครั้งนี้



ออป.ตะวันออกฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเม็ก และบ้านสวนป่า – ห้วยน้ำใส ร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้จำนวน 10 ไร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ สวนป่าพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี



ออป.ใต้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันพืชมงคล”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายบัณฑิต ทิพย์อักษร หัวหน้างานสวนป่าวังวิเศษ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะพนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันพืชมงคล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว ณ สวนป่าวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “พี-น้อง ทส. ครั้งที่ 4/2566”



ลานกิจกรรม
F.I.O.



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางชฎานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ พี-น้อง ทส.” ครั้งที่ 4/2566 ณ สนามฟุตบอล Winning Seven พุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพฯ โดยมี นายวิรัตน์ ปราบกุฎี



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ผู้แทน อ.อ.ป. พร้อมด้วยคณะผู้จัดการแข่งขันฯ ร่วมให้การต้อนรับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัด ทส. และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลข้างกระเป๋ิ สถาบันเทศบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 72 ปี การทำเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดี กับการทำเรือแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 72 ปี โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมบริจาคเงินในนามหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน “โครงการปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง” และ “โครงการช่วยเหลือศพอนาถาในเขตคลองเตย” ของวัดคลองเตยนอก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงษ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ PAT ARENA เขตคลองเตย กรุงเทพฯ



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. ส่งออกไม้สักก่อนสวนป่า ไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักธุรกิจการตลาด โดย นางสาวดวงรัตน์ ขำสำอางค์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมตลาดไม้เศรษฐกิจ ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้ดำเนินการส่งออกไม้สักก่อนจากสวนป่ายางขาว ไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อีกช่องทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินการตรวจปล่อยไม้สักดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และกรมป่าไม้ ณ ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



แนวคิดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ



นางสาวสารินี นิ่มเกตุ (แก้ม)

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนพัฒนาระบบงานและทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้านำเสนอในสิ่งที่เป็นการพัฒนาการทำงาน หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ทำงานให้มีความสุข ไม่เครียด ต่อให้เครียดก็ต้องไม่เครียด รู้จักมองโลกในแง่ดี เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ มีความซื่อสัตย์ และควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการศึกษา ช้อบกพร่อง จุดด้อย หรือจุดแข็ง ของตนเอง ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องบุคคลิก ท่าทาง ลักษณะหรือพฤติกรรมหรือแม้แต่วิธีการทำงานของตนเอง สิ่งไหนที่ดีอยู่แล้ว ก็ต้องหมั่นต่อยอดและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม สิ่งไหนที่บกพร่องต้องปรับปรุงและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีกว่าเดิม และพร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีตลอดเวลา

กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531
ปกฉ.หลานหลวง



วารสาร F.I.O. TODAY

- **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเสนอข่าวสาร การดำเนินงานที่สำคัญ บทความสาระน่ารู้ องค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนเนื้อหาทางด้านวิชาการป่าไม้
- **ที่อยู่ :** สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 101 - 103